



**HƯỚNG DẪN**  
**Công tác khoa giáo năm 2019**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác khoa giáo năm 2019 như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo.**

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo, chú trọng các lĩnh vực dễ gây bức xúc xã hội như giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường... Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông những chủ trương mới, các dự án, kế hoạch của chính quyền địa phương trong lĩnh vực này nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương chú trọng đưa tin về đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Đưa tin về những mô hình hay, gương tốt, việc tốt trong đổi mới giáo dục; đưa tin phê phán những tiêu cực, bạo lực học đường; tránh trường hợp đưa tin kiểu “giật gân, câu khách” làm cho nhân dân lo lắng, gây bức xúc trong xã hội, cần thực hiện tốt chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng thời lượng, số lượng các tin bài tốt về công tác giáo dục, đào tạo.

Về lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, bảo hiểm y tế; duy trì mức sinh thay thế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, cơ hội dân số vàng, già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại, ngược đãi, bạo lực đối với trẻ em, tình trạng tảo hôn và các vấn đề gia đình trong tình hình mới.

Kính chúc  
anh Hưng  
Lành



Về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, tập trung tuyên truyền về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế; các thành tựu khoa học công nghệ; chuyển giao công nghệ; trình độ khoa học công nghệ của đất nước; khởi nghiệp sáng tạo; phát huy vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; các vấn đề về vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn...

## **2. Một số công việc trọng tâm**

### **2.1. Tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng**

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu với cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan triển khai công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; lập kế hoạch và bám sát các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để tiến hành tổng kết, sơ kết. Nêu bật những kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém và các biện pháp khắc phục, từ đó đề xuất các biện pháp trong thời gian tới. Trong năm 2019, khối Khoa giáo tiến hành:

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về *đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế*;

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao*;

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về *đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới*.

### **2.2. Tiếp tục triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng**

#### **a) Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:**

Đối với giáo dục phổ thông tập trung rà soát, đánh giá, phân loại, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vào năm 2020. Chỉ đạo biên soạn phần giáo dục của địa phương (20% về lịch sử, địa lý, xã hội) trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là trường, lớp phục vụ cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa; chuẩn bị đủ điều kiện cho học sinh tiểu học được học ngày 2 buổi, giảm số học sinh theo quy định ở những thành phố lớn, những nơi tăng cơ học dân số và học sinh. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các trường tư thực chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh phổ thông, giảm áp lực cho học sinh, gia đình và xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 một cách nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực trong thi cử.



Về giáo dục nghề nghiệp: Rà soát, đánh giá, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề-Giáo dục thường xuyên cấp huyện sau khi hợp nhất. Triển khai mạnh mẽ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025". Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

**b) Đối với lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội:**

*Về y tế và dân số:* Tiếp tục triển khai các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

*Về trẻ em và thể dục thể thao:* Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng sau sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

*Về gia đình:* Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020. Cần đánh giá về công tác gia đình trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.

**c) Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường:** Đề xuất tham mưu cho các cấp ủy triển khai các chủ trương của Đảng về cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp thực sự là trung tâm; Phát huy Quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty; Xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống, biến khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

*Về công tác trí thức:* Tôn trọng và phát huy tư tưởng, các đột phá trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; tăng cường tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

*Về môi trường:* Tăng cường nắm bắt thông tin, xác định rõ bản chất khoa học của các hiện tượng, vấn đề môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống, tâm trạng và tư tưởng của xã hội phục vụ cho công tác tham mưu. Dự báo các vấn đề, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và chuẩn bị kế



hoạch (kịch bản) tuyên truyền ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các luận điểm sai trái lợi dụng vấn đề môi trường gây mất trật tự an toàn xã hội.

### **3. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương**

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Mỗi lĩnh vực chọn một đến hai nhiệm vụ trọng tâm được xã hội quan tâm tiến hành giám sát, kiểm tra các hoạt động. Một số nghị quyết, kết luận cần chú ý triển khai giám sát trong năm 2019 như sau:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bám sát một số công việc trọng tâm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại các báo cáo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị của Trung ương: Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số; Chỉ thị 49-CT/TW về gia đình; Chỉ thị số 20-CT/TW về trẻ em; Nghị quyết 08-NQ/TW về thể dục thể thao; Chỉ thị 08-CT/TW về an toàn thực phẩm; Chỉ thị 54-CT/TW về công tác phòng chống HIV/AIDS.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005, Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW. Hướng tới việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW (trong năm 2020) và đề xuất phương hướng phát triển ngành công nghệ sinh học.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy



manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng tới việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW (trong năm 2020) và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, hướng tới góp ý xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

#### **4. Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác khoa giáo**

Nâng cao nhận thức về công tác khoa giáo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu triển khai về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng về công tác khoa giáo tại địa phương. Tăng cường chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo các cấp, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm nắm bắt thông tin, những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội và thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa giáo thông qua việc tổ chức học tập, tập huấn, giao ban, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo ở địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu về tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực khoa giáo tại địa phương khi triển khai các dự án phát triển kinh tế và tác động của lĩnh vực khoa giáo đối với kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác thông tin và quy chế phối hợp để các cơ quan tham mưu của hệ thống chính trị cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho cấp ủy.

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyên giáo về lĩnh vực khoa giáo theo kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành xây dựng một số tài liệu nhằm cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, nội dung và phương thức tham mưu về các vấn đề mới thuộc lĩnh vực khoa giáo như đổi mới giáo dục; y tế và các vấn đề xã hội; phát triển bền vững, khoa học công nghệ.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở cấp huyện và cơ sở theo một số nội dung gợi ý như sau:

- Các văn bản, chính sách mới về công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tập trung cho việc đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, các vấn đề về thi cử tạo dựng niềm tin của nhân dân với sự nghiệp giáo dục.

- Các văn bản, chính sách mới về lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội, trọng tâm là y tế cơ sở, phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm,



dân số và phát triển, thể dục thể thao, gia đình và trẻ em, các đề án, chương trình sức khỏe toàn dân, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

- Phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, chuyên giao tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, tổ chức để nhanh chóng ứng dụng vào cuộc sống Hệ tri thức Việt số hóa để thiết lập hạ tầng nền tảng, dữ liệu lớn, chia sẻ dữ liệu để vừa khai thác vừa làm giàu hệ tri thức của người Việt.

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống, biến khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ là một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Các vấn đề về vệ sinh môi trường, quy hoạch môi trường, đô thị sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các giải pháp chuyển đổi, thay thế nhiên liệu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...

- Chú trọng công tác định hướng thông tin và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo địa phương với cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực khoa giáo để tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời.

### **5. Giao ban, sơ kết, tổng kết công tác khoa giáo**

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban định kỳ về công tác khoa giáo. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Mỗi kỳ giao ban nên chọn các chủ đề đã được giám sát, các vấn đề bức xúc trên địa bàn để kịp thời rút kinh nghiệm trong việc thực hiện. Sau giao ban gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuối năm, các địa phương tiến hành đánh giá và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác khoa giáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để đưa vào báo cáo chung tổng kết công tác tuyên giáo.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời điều chỉnh.

#### Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban (để b/c),
- Các bộ, ngành trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Lưu HC.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Long**



**CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG  
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019**

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”.

3. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

4. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

5. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”.

6. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

7. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

8. Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;

9. Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

10. Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Thông báo số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư khóa XI về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư IX “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để chuẩn bị tổng kết 15 năm (năm 2020);

11. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI.



12. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về *phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.*

13. Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về *chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.*

14. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về *đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.*

15. Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005, Ban Bí thư khóa IX về *“đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”* và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII.